



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ ๘๕ ตำบลเมืองศรีโค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ฝ่ายหนึ่ง กับ วิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความเห็นสอดคล้องกันที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทั้ง ๕ หน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติและเห็นพ้องต้องกันว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เป็นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จึงได้ร่วมมือทางวิชาการ โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ๕ ด้าน ดังนี้

๑. การรับเข้าศึกษา ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
๒. การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม วิชาการ การวิจัย และผลงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๔. การให้ความร่วมมือในการพัฒนาและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
๕. การจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทุกฝ่ายให้ความเห็นชอบ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้หน่วยงานทั้ง ๕ ตกลงให้มีผลบังคับใช้ ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นต้นไป และเมื่อครบกำหนด ๓ ปีแล้ว หน่วยงานทั้ง ๕ ยังเห็นชอบที่จะดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ต่อไป ให้หน่วยงานทั้ง ๕ ทำความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีผลใช้บังคับต่อไป


การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมหรือเป็นปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้ด้วยความเห็นชอบของทั้ง ๕ ฝ่าย โดยให้จัดทำขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ โดยให้ฝ่ายที่ประสงค์จะบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังอีกฝ่ายตามที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนกำหนดระยะเวลาการบอกเลิกดังกล่าว

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จัดทำขึ้นเป็น ๕ ฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน หน่วยงานทั้ง ๕ ต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยตลอด เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงนาม) 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


(ลงนาม) 
(ดร.ชนกร ไชยกุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

(ลงนาม) 
(นายนิยม แสงวงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

(ลงนาม) 
(นายอักษรศิลป์ แก้วมawangค์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ลงนาม) 
(นายชาญทงศ์ บุญรักษา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(ลงนาม) 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม ทิพราช)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(ลงนาม) 
(นางประไพพร บุตรแก้ว)
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี